



## ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง การจำหน่ายชายทอดตลาด – ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยจังหวัดยะลาจะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา (รายละเอียดแนบ) ขายทอดตลาดโดยการประมูลราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลา (บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดยะลา) โดยให้ผู้ประสงค์จะประมูลราคาพัสดุ – ครุภัณฑ์ จะต้องดำเนินการและเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

๑. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ ชุด
๒. การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เสนอการประมูลราคาด้วยวาจา

ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ประมูลราคา มายื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และจะประมูลราคาด้วยวาจา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา (บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดยะลา) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

การขายทอดตลาดครั้งนี้ เป็นรายการครุภัณฑ์รวม จำนวน ๗๑ รายการ ตามรายละเอียดที่แนบในประกาศ ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้กับผู้ประมูลได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ยกคณะกรรมการประเมินราคากลางกำหนดไว้ สำหรับพัสดุ – ครุภัณฑ์ จะตั้งอยู่ที่บ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลา (บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดยะลา) ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินทั้งหมด ตามราคาที่ประมูลหรือชำระเงินมัดจำค่าสิ่งของที่ประมูลได้ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนทั้งหมดโดยทันที ส่วนที่เหลือให้ชำระภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระเงินตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทางราชการมีสิทธิ์ยึดเงินมัดจำได้และให้ขนย้ายสิ่งของที่ประมูลได้ไปให้หมดทันที รวมทั้งเป็นฝ่ายเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดมีอำนาจสิทธิขาดในการตัดสินใจในทุกกรณี เมื่อคณะกรรมการ ได้ตัดสินใจไปแล้วถือว่าเป็นอันยุติ ผู้เข้าประมูล จะเรียกร้องสิทธิอื่นใดมิได้อีก

/ผู้สนใจประมูลพัสดุ

ผู้สนใจประมวลพัสดุ - ครุภัณฑ์ ดังกล่าวติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนา  
ชุมชนจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา (หลังที่ ๑) ชั้น ๒ หรือ โทร.๐-๗๓๒๑-๒๐๗๕ ในวันและเวลา  
ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายวินัย พันธุ์อยู่)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

